



ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนำไปสู่ การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับ ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษา ของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงาน ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกำหนด ขณะเดียวกัน มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ และมีบุคลากรเพิ่ม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจน ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย

๑	นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
๒	นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓	นายจรัญ ไชยวงศ์ษา	หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๔	นางสาวสุรางค์ อูสาหะ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๕	นายธีระศักดิ์ ลาภภาพเพิ่มพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๖	นายเบญจ เครือสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ/หัวหน้างานบุคลากร	กรรมการ
๗	นายจรัล พิงเร็ว	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและ เลขานุการ
๘	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ การศึกษา/หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ นโยบาย และจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งานควบคุม ภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย

๑	นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒	นายจรัล พิงเริญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓	นายจรัญ ไชยวงศ์ษา	หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๔	นายไพชยนต์ ออนตะไคร้	หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/หัวหน้างานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี/ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๕	นางสาวสุรางค์ อูสาหะ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๖	นายธีระศักดิ์ ลาภภาพเพิ่มพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๗	นางญาณิน วิริจินดา	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/เจ้าหน้าที่งานแหล่งเรียนรู้	กรรมการ
๘	นายเบญญู เครือสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ/หัวหน้างานบุคลากร	กรรมการ
๙	นายต่อตระกูล บุญปลุก	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๑๐	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานแผนงานกรอบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการ
๑๑	นางสาวณปภัช บรรณาการ	หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน/ หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
๑๒	นายสมรตน วิริจินดา	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา/เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน/ หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย

๑	นายวีรชัย สุวรรณธรรารเรือง	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
๒	นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓	นายจรัล พิงเริญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
๔	นายจรัญ ไชยวงศ์ษา	หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๕	นางสาวสุรางค์ อูสาหะ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตร	กรรมการ

		สถานศึกษา	
๖	นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๗	นายเบญญู เครือสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ/หัวหน้างานบุคลากร	กรรมการ
๘	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ
๙	นางสาวณปภัช บรรณการ	หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/ หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และข้อมูลที่เป็นผลการประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๑	นางสาวสุรางค์ อู่สาหะ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
๒	นางญาณี นววิจินดา	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	
๓	นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
๔	นางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา	กรรมการ
๕	นางสุชาดา ควรคิด	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	กรรมการ
๖	นายนิวัฒน์ กองแสน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
๗	นางสาวกนกวรรณ ปาละวงศ์	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
๘	นางสาววรัทยา ไชยศิลป์	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
๙	นางสาวศศิมาภรณ์ วงศ์เวียน	หัวหน้างานวัดและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑	นายจรัญ ไชยวงศ์ษา	หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	ประธานกรรมการ
๒	นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด	กรรมการ
๓	นายธวัช เจริญทอง	เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	กรรมการ
๔	นางกานต์วี จันธิมา	หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	กรรมการ

๕	นายเลอเกียรติ จันธิมา	เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	กรรมการ
๖	นายมะเน็ด กั้นทะเนตร	เจ้าหน้าที่งานอนามัย	กรรมการ
๗	นางสาวธัญธาดา ยาวิชัย	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๘	นายสุรียา หนองผือ	เจ้าหน้าที่งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด	กรรมการ
๙	นายไพชยนต์ ออนตะไคร้	หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/หัวหน้างานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี/ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๑	นายเบญจ เครือสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ/หัวหน้างานบุคลากร/หัวหน้างานสวัสดิการและปฏิคม	ประธานกรรมการ
๒	นายเจต เพชรเวช	หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์	กรรมการ
๓	นายต่อตระกูล บุญปลุก	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๔	นางธีรนุช กองแก้ว	เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
๕	นางสาวจารุดา ทิพย์อาสน์	เจ้าหน้าที่การบัญชี	กรรมการ
๖	นางสุภรัตน์ อินตะวิกุล	หัวหน้างานสารบรรณ	กรรมการ
๗	นางสาวรัชนิดา วงค์เนตร	เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/ งานสวัสดิการและปฏิคม	กรรมการ
๘	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/ หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน/เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑	นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน	หัวหน้างานจัดการเรียนรู้/ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวนธมน จันตะมัง	ครูผู้สอนศิลปะ/เจ้าหน้าที่งานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓	นางสาววิชนี ศรีโชติ	ครูผู้สอนภาษาจีน/ เจ้าหน้าที่งานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๔	นายพงศกร เสวตศิริ	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
๕	นายพีระฉัตร ใจน่าน	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารวิชาการ	กรรมการ

๖	นายทวี คุณทุม	เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ	กรรมการ
๗	นางสาวภัทรวดี ธิตา	เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี/เจ้าหน้าที่งานแนะแนว	กรรมการ
๘	นายธีรวัฒน์ เทพละ	หัวหน้างานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจำเป็นเร่งด่วน หรือตามความจำเป็นของสถานศึกษา ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความสะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย

๑	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณนโยบายและจุดเน้น	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน	หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ/ เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๓	นายสุรียา หนองผือ	เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๔	นายธวัช เจริญทอง	เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๕	นางสาวประภัสสร แบลิว	เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
๖	นายทวี คุณทุม	เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไป/ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีหน้าที่ ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอก เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย

๑	นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒	นายจรัส พิงเร็ว	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓	นายจรัญ ไชยวงศ์ษา	หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กรรมการ
๔	นางสาวสุรางค์ อุตสาหะ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา	กรรมการ
๕	นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๖	นายเบญญู เครือสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ/หัวหน้างานบุคลากร	กรรมการ
๗	นายสมรตน วิริจินดา	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา/เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน	กรรมการ

๘	นางสาววิชนี ศรีโชติ	เจ้าหน้าที่งานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและจุดเน้น	กรรมการ
๑๐	นายธรรมรัตน์ นามศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ การศึกษา/หัวหน้างานแผนงานกรอบ งบประมาณ นโยบายและจุดเน้น/เจ้าหน้าที่งาน ควบคุมภายใน/ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน	กรรมการและ เลขานุการ
๑๑	นางสาวณปภัช บรรณาการ	เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและการ ประเมินภายใน/ หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาาคม